

**บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยามฟื้นฟูโบราณสถานโบสถ์ไม้ (เก่า) และเจดีย์ ณ วัดทุ่งทะเลหญ้า ตำบลโพหนอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี**



บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม เข้าร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูโบราณสถานกับ“กองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม” โดยรับเป็นบริษัทผู้ดูแลประสานงานและติดตามความคืบหน้าในโครงการฟื้นฟูโบราณสถาน ณ วัดทุ่งทะเลหญ้า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ที่ประสบอุทกภัยเมื่อปี 2554 แต่ยังคงขาดแคลนงบประมาณในการบูรณะฟื้นฟู โดยร่วมกับกรมศิลปากร สำนักศิลปากรที่ 4 จังหวัดลพบุรี

วัดทุ่งทะเลหญ้าเป็นวัดที่ได้จัดสร้างขึ้นเป็นวัดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2411 โดยชาวบ้านหมี่ซึ่งเป็นชาวไทยพวน มาจากเวียงจันทน์มาตั้งถิ่นฐานและสร้างวัดบ้านหมี่ใหญ่ขึ้นก่อน ต่อมาได้แยกย้ายกันออกมาตั้งบ้านเรือนและสร้างวัดขึ้นใหม่ เรียกว่า“วัดบ้านหมี่น้อย” และได้เปลี่ยนเป็น“วัดทุ่งทะเลหญ้า ศรีทธาธรรม” และ“วัดทุ่งทะเลหญ้า” ตามลำดับ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 10 มีนาคม 2417 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับพันธกิจและนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และนอกจากนั้นยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานและคนในชุมชนได้รู้รักภักดีมรดกทางวัฒนธรรมและที่สำคัญเพื่อให้โบราณสถานนั้นได้กลับมาใช้ประโยชน์ในการทำสังฆกรรมเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน มีคุณค่าทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสุนทรียศาสตร์สืบต่อไป

## ซีพีเอฟ ชวนจิตอาสาปลูกต้นไม้ป่าสมุทรสาคร รวมพลังชาว CPF Cycle Club ร่วม “ปลูก บัน ป้อง ป่าชายเลน”



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และภาคประชาคมท้องถิ่น จัดโครงการ “ปลูก บัน ป้อง ป่าชายเลน” โดยจัดแผนนำร่อง 5 ปี (พ.ศ.2557 – 2561) ใน 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร สมุทรสาคร ระยอง สุราษฎร์ธานี และพังงา รวมพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ มุ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคืนความสมดุลของระบบนิเวศป่าชายเลน ผ่านความร่วมมือในเครือข่ายและภาคประชาสังคม รวมถึงการปกป้อง ค้ำครอง อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงแก่คนในชุมชนต่อไป

## ทอ. จับมือกับบีทีเอส กรุ๊ปฯ



บีทีเอส กรุ๊ปฯ จับมือกับกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศนำนักเรียน ชั้น ป.2-6 จำนวน 100 คน จากโรงเรียนในโครงการเยาวชนไทยได้ฟ้าเดียวกัน จังหวัดนราธิวาส นั่งเครื่องบิน C 130 มาเข้าร่วมในโครงการ CSR “หนูควนชวนน้องท่องบีทีเอส ครั้งที่ 4” เพื่อเรียนรู้การประหยัดพลังงานกับรถไฟฟ้า บีทีเอส และเข้าชมห้องฝึกอบรมห้องจำลองรถไฟฟ้าเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็ก โดยมีนายเจริญวรรณระสิน (3 ขวบ) กรรมการบริหารบริษัทภิบาล นายรังสิน กฤตลักษณ์ (4 ขวบ) กรรมการบริหารและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ และคุณดวงกมล ชัยชนะจร (2 ขวบ) ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บีทีเอส กรุ๊ปฯ ให้การต้อนรับคณะนำโดย นาวาอากาศเอก นพดล บุญมั่น (5 ขวบ) รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ณ ศูนย์ฝึกอบรมรถไฟฟ้าบีทีเอส สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน



## ซีพีเอฟ มุ่งปลูกความดีในใจพนักงาน-เกษตรกรจัดรูปแบบธรรมะบรรยายภายใต้แสงเทียน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เนรมิตรหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร จัดกิจกรรมบรรยายธรรมใต้แสงเทียน ภายใต้กิจกรรมธรรมะบรรยายที่มุ่งปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 4 ปีแล้ว ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 122 ที่จัดขึ้นโดยนิมนต์พระครูปลัดบัณฑิต อินฺทเมธี เลขานุการศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัดสังข์กระจายวรวิหาร มาบรรยายธรรมในหัวข้อ "ความกตัญญูรู้คุณ สร้างความเจริญได้อย่างไร" ให้เกษตรกรและครอบครัวในโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร โดยมีนายสุทธิวิทย์ สายหยุด ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน



## ปตท. ร่วมกับชาวลำปาง ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม



นายจักริน จันตระกูล ผู้จัดการส่วนคลังปิโตรเลียมลำปาง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับชุมชนและเยาวชนในจังหวัดลำปาง ปลูกหญ้าแฝกตามแนวคลองสาธารณะ และทำแพหญ้าแฝกเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียจากลำลองและพื้นที่สาธารณะ เป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนในพื้นที่อีกด้วย

## โครงการความรู้การเงินในที่ทำงาน โดย ก.ล.ต.



ก.ล.ต. ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรจัดอบรมการจัดการการเงินให้แก่ผู้บริหารและผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สร้างทรนเนอร์ให้ไปจัดกิจกรรมต่อไปองค์กร

นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เสริมสร้างความรู้และทักษะการจัดการการเงินให้แก่คนไทยวัยทำงานผ่านองค์กรนายจ้างทั่วประเทศด้วย “โครงการความรู้การเงินในที่ทำงาน” (FL in Workplace)

ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้จัดอบรมไปแล้ว 2 รุ่น โดยมีองค์กรนายจ้างทั้งจากภาครัฐและบริษัทส่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและการเงินเข้ารับการอบรมจำนวน 120 คน จาก 56 แห่ง (เป็นบริษัทจดทะเบียน 29 แห่ง) ซึ่งมีพนักงานในสังกัดรวมกันกว่า 90,000 คน เนื้อหาครอบคลุมการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคล จัดการหนี้ เรียนรู้การออมและการลงทุน เพื่อเป้าหมายของชีวิตที่มีสุข รูปแบบมีทั้งการบรรยาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการแบ่งปันประสบการณ์ขององค์กรที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ได้จัดเตรียมเครื่องมือช่วยการอบรมและกิจกรรม (Toolkits) ให้แก่ผู้เข้าอบรมเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมในองค์กรและประเมินผลได้ โดยองค์กรสามารถขอความช่วยเหลือจาก ก.ล.ต. ในการทำกิจกรรมได้

โครงการนี้ได้ร่วมมืออย่างดีจากองค์กรภาคีและพันธมิตร ได้แก่ ธนาคารพัฒนาเอเชีย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และสมาคมนักวางแผนการเงินไทย เป็นต้น ขณะนี้หลายองค์กรในสองรุ่นที่อบรมไปแล้ว กำลังเริ่มลงมือจัดกิจกรรมในองค์กรตามขั้นตอน เนื้อหา และวิธีการที่อบรมไป โดยมี ก.ล.ต. เป็นพี่เลี้ยงในการหารือ ปกป้อง และแนะนำวิทยากร สำหรับการอบรมรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมและกันยายนตามลำดับ องค์กรที่สนใจสามารถสมัครร่วมโครงการได้ที่ [www.start-to-invest.com](http://www.start-to-invest.com) หรือโทรศัพท์ 1207 กด 3 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ)



**ราชบุรีโฮลดิ้ง ชวนจิตอาสา “ปลูกป่าต้นน้ำ สร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอนฯ เดินหน้าตอกย้ำความเป็นองค์กรสีเขียว”**



บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เชิญชวนคณะผู้บริหารระดับสูงและจิตอาสา กว่า 30 ชีวิต ร่วมกันทำความดีเพื่อโลกของเรา ด้วยการปลูกไม้พื้นถิ่น 7 ชนิด ชุดแรก อาทิ พญาเสือโคร่ง กัลปพฤกษ์ สนสองใบ สนสามใบจำนวน 2,000 ต้น จากจำนวนทั้งสิ้น 200,000 ต้น ภายใต้โครงการ "ปลูกป่า ต้นน้ำ สร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอนฯ" ในพื้นที่ป่า 1,000 ไร่ บนอุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่าน โดยมี คุณครุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในพิธี

สำหรับโครงการ "ปลูกป่าต้นน้ำ สร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอนฯ" เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อสร้างแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนซิงค์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 13 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อฟื้นฟูให้ป่าต้นน้ำกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง





## เครือข่ายออยล์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนรอบเครือข่ายออยล์



เครือข่ายออยล์ ได้นำตัวแทนเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จาก 10 ชุมชนรอบโรงกลั่น ชุมชนละ 4 คน มาเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ใน “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนรอบเครือข่ายออยล์” ณ ป่าชายเลนคลองโคโคน้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเวลา 2 วัน โดยแต่ละกิจกรรมจะสอดแทรกความรู้และแง่คิดต่างๆ เช่น การทำงานเป็นทีม การเห็นความสำคัญของตนเองและผู้อื่น การพัฒนาทักษะและภาวะผู้นำ การสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนที่เข้มแข็งให้เป็นแกนนำเยาวชน และประสานกิจกรรมต่างๆ ของเยาวชนในชุมชนได้ต่อไปในอนาคต อันนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นของตนให้ดียิ่งขึ้น



## พุกาษา เรียลเอสเตท บริจาคหนังสือมือสอง สนับสนุนโครงการ "อ่านสร้างชาติ"



พุกาษา เรียลเอสเตท ร่วมสนับสนุนโครงการ "อ่านสร้างชาติ" ด้วยการรับบริจาคหนังสือมือสองจาก ผู้บริหาร พนักงาน บุคคลทั่วไป และนำไปมอบให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำไปจัดทำเป็น "ตู้หนังสือเย็นๆ" ส่งต่อไปให้กับชุมชนต่างๆ ที่ขาดแคลนกิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

## บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยามเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร TO BE NUMBER ONE

บมจ.ศูนย์บริการเหล็กสยาม เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดเล็ก - กลาง ที่รักษามาตรฐานต้นแบบระดับทองปีที่ 1 จากทุกกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2557 ณ อาคาร 9 ศูนย์ประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี



ขอเชิญสมาชิก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส่งข่าว CSR เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารของบริษัทท่านมาได้ที่

[csrclub@lca.or.th](mailto:csrclub@lca.or.th)